

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KRÔNG NÔ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /TKG -UBND

Krông Nô, ngày tháng năm 2024

THƯ KÊU GỌI
Ủng hộ Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Giáp Thìn năm 2024

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm

Phát huy truyền thống “Tương thân, tương ái” của dân tộc Việt Nam, những năm qua Phong trào “Tết Nhân ái” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện tích cực tham gia hưởng ứng. Thông qua Phong trào nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện đã được vui Xuân, đón Tết, giảm bớt khó khăn, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

Riêng dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Ban Chỉ đạo Phong trào các cấp đã vận động, tiếp nhận hơn năm ngàn suất quà, trị giá trên 02 tỷ đồng và đã tổ chức trao cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. Kết quả đã thể hiện tinh thần đoàn kết, chia sẻ của các cấp, các ngành và toàn xã hội, tiếp tục phát huy và làm lan tỏa sâu rộng các giá trị truyền thống nhân văn hết sức tốt đẹp của dân tộc. Ủy ban nhân dân huyện Krông Nô xin ghi nhận và trân trọng cảm ơn những tấm lòng vàng của Quý cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài huyện đã dành cho người nghèo và các đối tượng khó khăn của huyện trong thời gian qua.

Hiện nay, toàn huyện Krông Nô vẫn còn 748 hộ nghèo, 2.278 hộ cận nghèo, người già neo đơn, trẻ mồ côi, người khuyết tật nặng,... có nhiều hoàn cảnh khó khăn rất cần được sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng, xã hội.

Triển khai thực hiện Kế hoạch số 320/KH-UBND ngày 15/12/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Giáp Thìn năm 2024, để các hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, những đối tượng dễ bị tổn thương trong xã hội không ai bị bỏ lại phía sau; mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân đón Tết; Ủy ban nhân dân huyện kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các đơn vị trường học, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp Nhân dân, các nhà hảo tâm trong và ngoài huyện hưởng ứng tham gia ủng hộ Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Giáp Thìn năm 2024 với tình cảm và trách nhiệm cao nhất, giúp người nghèo và các nạn nhân chất độc da cam, người già neo đơn, trẻ mồ côi, người khuyết tật... vượt qua khó khăn, vui Xuân, đón Tết đầm ấm, ý nghĩa và từng bước ổn định cuộc sống.

Mọi sự đóng góp, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân xin vui lòng trực tiếp gửi về địa chỉ:

- Hội Chữ thập đỏ huyện Krông Nô, số nhà 32, thôn Đắc Hợp, xã Đắc Drô, huyện Krông Nô.

- Hoặc chuyển khoản vào **số tài khoản: 5304201003109**, tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh huyện Krông Nô.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Danh